

**THÔNG BÁO****Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  
Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương  
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới**

Ngày 14 tháng 6 năm 2011, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình) và bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo, đại diện của các cơ quan là thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo báo cáo tiến độ triển khai và đề xuất kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là chương trình có nội dung toàn diện, tổng hợp của các chương trình mục tiêu, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, liên quan trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của hơn 70% dân số toàn quốc và được triển khai thực hiện trong thời gian dài. Chương trình được triển khai sớm, nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành phong trào của cả nước, được người dân và các địa phương hết sức quan tâm, ủng hộ và tích cực triển khai. Các cấp uỷ Đảng và chính quyền đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì lợi ích của đa số nhân dân, góp phần đảm bảo công bằng và ổn định chính trị, xã hội; đã có nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch hành động và nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Sau một năm triển khai thực hiện đã có 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo, trong đó có 61/63 Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư hoặc Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; 83% cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo và 52% cấp xã thành lập Ban quản lý. Một số tỉnh,

thành phố đã triển khai Chương trình đạt được nhiều kết quả khá, thể hiện sự sáng tạo của nhân dân, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, là bài học kinh nghiệm để Ban Chỉ đạo và các địa phương khác rút kinh nghiệm.

Các Bộ, ngành chức năng đã cơ bản hoàn thành các văn bản hướng dẫn và đang chỉ đạo các địa phương thực hiện theo đúng tiêu chí của ngành.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình còn bộc lộ một số nhược điểm đó là: một số địa phương và người dân chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Chương trình cũng như vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực bên ngoài; công tác hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thiếu chủ động; bộ máy quản lý chỉ đạo điều hành chưa thống nhất; năng lực của cán bộ còn bất cập, chưa kịp thời đề xuất bổ sung chính sách, cơ chế phù hợp với thực tiễn; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành chưa chặt chẽ.

2. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

a) Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và Trưởng Ban quản lý cấp xã phải do đồng chí Bí thư cấp uỷ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban. Gắn hoạt động của Ban Chỉ đạo với hoạt động của Ban vận động “Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” mà nòng cốt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đẩy mạnh thực hiện cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động để tạo cơ hội huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia, trong đó cấp uỷ Đảng, Chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, người dân đóng vai trò chủ thể cùng với các tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới.

b) Các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các văn bản hướng dẫn theo quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2011. Từng Bộ, ngành trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, tập trung ưu tiên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí và hướng dẫn phương thức triển khai, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện theo hướng đơn giản, linh hoạt, để các địa phương dễ vận dụng vừa đảm bảo mục tiêu, tiêu chí của Chương trình, vừa huy động được sức dân và nguồn lực khác của địa phương.

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 800/QĐ-

TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng không quy định cứng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư cho các hạng mục cụ thể của Chương trình, tạo điều kiện để các địa phương chủ động huy động các nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn của các chương trình dự án khác trong quá trình thực hiện; hệ thống lại các văn bản đã ban hành liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới để giúp các ngành, địa phương triển khai được thuận lợi.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính chủ động đề xuất nguồn lực cho Chương trình, sớm ban hành văn bản hướng dẫn theo hướng nguồn đầu tư của Trung ương hỗ trợ cho tỉnh và giao cho tỉnh quyết định phân bổ sử dụng.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình, thông qua công tác kiểm tra phát hiện những điển hình mới cần phát huy để khích lệ, động viên và nhân ra diện rộng. Đồng thời cũng thông qua kiểm tra để uốn nắn, bổ sung, rút kinh nghiệm những nội dung trong chỉ đạo còn vướng mắc chưa phù hợp.

đ) Ban Chỉ đạo ở Trung ương cần lên kế hoạch tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho tất cả các cấp, các ngành đến toàn dân từ nhận thức đến cách làm, để người dân thấy rõ vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền thông qua tập huấn, bồi dưỡng báo cáo viên, phổ biến rộng rãi điển hình mới đến các địa phương bằng các hình thức thông tin, tuyên truyền, sao gửi tài liệu, tổ chức học tập, rút kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các tổ chức đoàn thể quần chúng. Đồng thời hướng dẫn các địa phương bổ sung những nội dung tuyên truyền, bảo đảm hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế.

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải huy động tổng hợp các nguồn lực (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn huy động khác và sức dân) để tập trung thực hiện chương trình theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đề cao trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng, gia đình và bản thân của mình, chủ động lồng ghép các chương trình, lựa chọn những dự án cần ưu tiên, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực để tổ chức triển khai. Thực hiện tốt việc phân cấp đầu tư cho cấp xã, đồng thời phải tăng cường vai trò thanh tra, kiểm tra giám sát của người dân, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, trước hết là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi. Căn cứ vào tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình và các văn bản của Trung ương, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lên kế hoạch phân đấu trong năm 2011 cơ bản xây dựng xong quy hoạch, trong đó 30% số xã hoàn thành cả quy hoạch chi tiết. Đẩy mạnh công tác lập đề án xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lựa chọn những xã có khả năng sớm hoàn thành các tiêu chí, các xã có thể hoàn thành sớm một số chỉ tiêu chủ yếu, để tập

trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực một cách hợp lý. Trước mắt tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ: chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất để nâng cao mức sống người dân; xoá nhà tạm, nhà dột nát, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; quan tâm đến công tác giáo dục, bảo đảm việc học tập của các cháu mẫu giáo, học sinh phổ thông, sớm đạt tiêu chí của ngành giáo dục; tổ chức tốt việc đào tạo nghề cho nông dân, chăm lo sức khoẻ và đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn; củng cố hệ thống chính trị, xã hội vững mạnh và bảo đảm an ninh trật tự. Mục tiêu phấn đấu đến 2015 cả nước có 20% số xã và năm 2020 có 50% số xã đạt tất cả các tiêu chí nông thôn mới và các xã còn lại đạt được nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong Bộ tiêu chí quốc gia ở mức cao hơn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận**

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ Tướng, các Phó Thủ Tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Công TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, KGVX, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, KTN(3). *AB*

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Văn Trọng Lý**